
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕๖๗ 
วันท่ี  29  สิงหาคม  ๒๕๖๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลแมหลาย 
 

 
ผูมาประชุม 
๑. นายพีรพงศ    แสงเกง   ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๒. นายทองอินทร   แกวภา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๓. นายสมศักดิ์    อภัยกาวี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๔. นางกัญญา    พูลผล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๕. นายประทีป    หลายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๖. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๗. นางเถลิงศรี    ใจแกว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๘. นายอัครภพ    ถ่ินถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๐. นายพิภาค  กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๑. สิบเอกประสิทธิ์   วงศเมืองแกน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
ผูไมมาประชุม 
    - ไมมี - 
 
เลขานุการสภา 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย   
๓.  นางนันทนภัส สุขสิริสมบูรณ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๔.  นายเท่ียง  กรุงศรี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๕.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๖.  นางรุงสิร ิ  เตชะพี   ผูอํานวยการกองคลัง 
๗.  นายวีรยุทธ  สุขเจริญ   ผูอํานวยการกองชาง 
๘.  นางสาวทิพวรรณ สุขวุฒิไชย  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
9.  นางสาววิไล  คูลู   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
10. นายประสิทธิ ์ อุนศิริ   นิติกรชํานาญการ 
๑1. นายอลงกรณ แสงพานิชย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
12. นางสาวญาณิกา อุตธรรมชัย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 



 ๒ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา  เลขานุการสภาเทศบาล ใหสัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเขาหองประชุม  ไดนับองคประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียน
เชิญนายพีรพงศ  แสงเกง ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ในวันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ครั้งท่ี ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๗  จึงนําเรียนตอท่ีประชุมทราบ 
 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓    

ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๗ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจาํป ๒๕๖๗  คราวเม่ือวันท่ี  ๑4  สิงหาคม  25๖๗   มี 
       ถอยคําตอนใดท่ีจะตองแกไขหรือไม ถาไมมีขอใหรับรองรายงานการประชุมดวยครับ 
 

   -  ท่ีประชุมใชเวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไมมีสมาชิกสภาทานใด เสนอขอแกไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕๖๗  เม่ือวันท่ี  14  สิงหาคม  25๖๗  ดวย
คะแนนเสียง จํานวน  1๑  เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
      พ.ศ.๒๕๖๘  วาระท่ี ๒  และ ๓ 
 

๓.๑.๑ วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิ
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามมติ ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑ 
(ประธานสภาเทศบาล)     ประจําป ๒๕๖๗  เม่ือวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๗  ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงราง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  ในวาระท่ี ๑  (ข้ันรับ
หลักการ) และไดสงรางเทศบัญญัติฯ ใหคณะกรรมการแปรญัตติ โดยกําหนดระยะเวลา
ในการเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๘  จํานวน ๓ วัน คือ ในระหวางวันท่ี  15 - 17  สิงหาคม  256๗  ตั้งแต
เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลแมหลาย โดยมี
คณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย  ๑) นายทองอินทร  แกวภา  เปนประธานคณะ
กรรมการฯ  ๒) นายพิภาค  กรุงศรี  เปนกรรมการฯ  ๓) นางกัญญา  พูลผล  เปน
กรรมการและเลขานุการฯ  โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวไดประชุมพิจารณา   



 ๓ 
 
เม่ือวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๗  เวลา ๐๘.๓๐ น.   ณ หองประชุมเทศบาลตําบล 

แมหลาย  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดสงรางเทศบัญญัติฯ คืนใหกับสภาเทศบาล 
พรอมสําเนารายงานการประชุมเพ่ือนําเขาท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงแจกใหทุกทานลวงหนาแลว
กอนวันประชุมสภาฯ ดังนั้นขอใหเลขานุการสภาชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
เชิญครับ 

 
นางสาวฉวีวรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอ  ๕๐  “เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้น
เปนประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ
ดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงขอสงสัยตาง  ๆเก่ียวกับรายงานนั้น” 

 

ขอ ๕๑  “ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชญิคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตตฯิ ตามท่ีสภาเทศบาลไดมอบหมาย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 
 

นายทองอินทร  แกวภา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ และ ผูเขารวมประชุมทุกทาน   
(สมาชิกสภาเทศบาล) กระผมนายทองอินทร  แกวภา  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานผลการ

ประชุมแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ดังนี้ 

 

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป 
๒๕๖๗ ไดกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จํานวน ๓ วัน คือ ในระหวางวันท่ี  15 - 
17  สิงหาคม  256๗  ตั้งแตเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  หองประชุม
เทศบาลตําบลแมหลาย นั้น ปรากฏวาเม่ือครบกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปร
ญัตติ ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคําขอแปรญัตติแตอยางใด 
 
 



 ๔ 
 
ดังนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เม่ือวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๗  จึงมีมติเห็น
พองตองกันวาใหยืนตามรางเทศบัญญัติเดิม โดยไมมีการแกไขแตอยางใด จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล 
(ประธานสภาเทศบาล)    แมหลายนั้น ทานสมาชิกสภาทุกทานก็ไดทราบมติท่ีประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ซ่ึงไดเห็นชอบตามรางเทศบัญญัติเดิมไวทุกประการ 
มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 
 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดเห็นชอบให
ผานรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  ในวาระท่ี  ๒  
ขอไดโปรดยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบใหผานรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๘  ในวาระท่ี  ๒  ข้ันแปรญัตติ  ดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง   
(ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  กอนท่ีจะถึงระเบียบวาระตอไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารวาง และเครื่องดื่มครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ จันทรกา เลขานุการสภา ใหสัญญาณเรียกประชุม  

ไดนับองคประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ตอไป 

 
 

๓.๑.๒ วาระท่ี ๓  ข้ันลงมติใหตราเปนเทศบัญญัต ิ

นายพีรพงศ  แสงเกง -  เม่ือท่ีประชุมมีมติใหผานรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานสภาเทศบาล) ๒๕๖๘  ในวาระท่ี ๒ แลว  ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี  ๓  ขอใหเลขานุการสภา

เทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชิญครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอ ๕๒  “การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปรายเวนแตท่ี  
    ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ 
    หรือไม” 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามระเบียบฯ ท่ีเลขานุการสภาไดชี้แจง ในข้ันตอนนี้จะไมมีการอภิปรายนะครับ เวนแต 
(ประธานสภาเทศบาล) ท่ีประชุมสภาจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร หากสมาชิกทานใดจะ

เสนอใหมีการอภิปรายในวาระสามหรือไม ขอเชิญครับ 
 

ท่ีประชุม                      -  ไมมีขอเสนอใด 
 



 ๕ 
 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ผมขอมติจากท่ีประชุมวาเห็นสมควรใหตรารางเทศบัญญัติฯ ดังกลาว เปนเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือไม หากเห็นชอบใหตราเปน

เทศบัญญัติฯ ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม                 -  มีมติเห็นชอบใหตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

   ๒๕๖๘  ดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ท้ังนี้ สภาเทศบาลตําบลแมหลาย จะไดสงรางเทศบัญญัติฯ ดังกลาวใหอําเภอ เพ่ือเสนอ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาตอไป 
 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

 
๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

          ครั้งท่ี ๑๖ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  ครั้งท่ี ๑๖  จํานวน ๑๕ รายการ  ซ่ึงในเรื่องนี้นั้นมีขอ 
       กฎหมายท่ีไดกําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร    
(เลขานุการสภาเทศบาล)     ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓  ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  

โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายกเทศมนตรี   -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย
      มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
         ๒๕๖๗  ครั้งท่ี ๑๖  จากสวนราชการ 4 กอง  รวมท้ังหมด 15 รายการ  โดยมี 

   รายละเอียดดังนี้ 
 

  กองคลัง 
 

รายการท่ี ๑ (กองคลัง) 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน ประเภทคาบํารุงรักษา
และซอมแซม  งบประมาณตั้งไว  5๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  
40,550.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 8,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน
ลด 32,550.- บาท 
 
 



 ๖ 
 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
รายการตูเอกสารบานเลื่อนกระจก งบประมาณ 8,000.- บาท 

       - เพ่ือจัดซ้ือตูเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ขนาดความกวางไมนอยกวา  
         120 เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา 88 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 40 เซนติเมตร  
         จาํนวน  2  หลัง   
 

- เป นครุภัณฑ ท่ี ไม มี กํ าหนดไว ในบัญชี ราคามาตรฐานของหน วยงานรั ฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ๘,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
๘,๐๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองคลัง แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการตูเอกสารบานเล่ือนกระจก  

   ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี ๒  (กองคลัง) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน ประเภทคาบํารุงรักษา
และซอมแซม  งบประมาณตั้งไว  5๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  
32,550.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 2,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน
ลด 30,550.- บาท 
 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
รายการพัดลมแบบตั้งพ้ืน  งบประมาณ 2,000.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือพัดลมแบบตั้งพ้ืน ขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว  
  สามารถปรับสูงต่ําได จํานวน 2 เครื่อง  
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
 
 



 ๗ 
 
งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  2,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม     
2,๐๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองคลัง แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการพัดลมแบบตั้งพ้ืน  

   ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี 3  (กองคลัง) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน ประเภทคาบํารุงรักษา
และซอมแซม  งบประมาณตั้งไว  5๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  
30,550.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 4,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน
ลด 26,550.- บาท 
 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
รายการเกาอ้ีสํานักงาน  งบประมาณ 4,000.- บาท 
- เ พ่ื อจั ด ซ้ื อ เก า อ้ี สํ านั ก งาน  สามารถปรับระดับสู งต่ํ า ได  จํ านวน  2 ตั ว  
- เป นครุภัณฑ ท่ี ไม มี กํ าหนดไว ในบัญชี ราคามาตรฐานของหน วยงานรั ฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  4,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม     
4,๐๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองคลัง แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 



 ๘ 
 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการเกาอ้ีสํานักงาน  

   ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี 4  (กองคลัง) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

๑)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน ประเภทคา
บํารุงรักษาและซอมแซม  งบประมาณตั้งไว  5๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอน
ลด  26,550.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 6,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด 20,550.- บาท 
 

๒)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร  งบประมาณตั้งไว  5๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  
38,900.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 26,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลัง
โอนลด 12,900.- บาท 
 

รวมโอนลด 2 รายการ เปนเงิน  ๓๒,๐๐๐.-  บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รายการเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  งบประมาณ 32,000.- บาท 

   - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 2  (จอแสดงภาพ 
     ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง 
   - ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ 
     คอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม 2566 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  32,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม  
32,๐๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองคลัง แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 

งานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  ดวยคะแนน
เสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 



 ๙ 
 
       สํานักปลัดเทศบาล 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี 1  (สํานักปลัดเทศบาล) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ประเภทวัสดุการเกษตร 
งบประมาณตั้งไว  5๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  50,00๐.- บาท  
จํานวนเงินท่ีโอนลด 4,100.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 45,900.- 
บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer)  งบประมาณ 4,100.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
  จํานวน 1 เครื่อง 
- คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ 

และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันท่ี 13 มีนาคม 
2566 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 4,100.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
4,1๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับปฏิบัติงานของงานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล แตเนื่องจากไมไดตั้ง
งบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง 
(ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี ๒  (สํานักปลัดเทศบาล) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ประเภทวัสดุการเกษตร 
งบประมาณตั้งไว  5๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  45,90๐.- บาท  
จํานวนเงินท่ีโอนลด 8,900.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 37,000.- 
บาท 



 ๑๐ 
 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1  (28 หนา/นาที)  งบประมาณ 8,900.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1         
  (28 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 
- คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ 

และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันท่ี 13 มีนาคม 
2566 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 8,900.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
8,9๐๐.- บาท 

 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับปฏิบัติงานของงานแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล แต
เนื่องจากไมไดต้ังงบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  

ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1  (28 หนา/นาที)  ดวยคะแนนเสียง  จํานวน 
๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี 3  (สํานักปลัดเทศบาล) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ประเภทวัสดุการเกษตร 
งบประมาณตั้งไว  5๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  37,00๐.- บาท  
จํานวนเงินท่ีโอนลด 9,500.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 27,500.- 
บาท 
 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑงานบานงาน
ครัว รายการเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง แบบสายสะพาย งบประมาณ 9,500.- 
บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง แบบสายสะพาย  จํานวน 1 เครื่อง  
 



 ๑๑ 
 
- คุณลักษณะตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  
  1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 
งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 9,500.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
9,5๐๐.- บาท 

 

เหตุผล 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานโดยสํานักปลัดเทศบาล แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ ขอเชิญครับ 
 
นายสมศักดิ์  อภัยกาวี -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมอยากจะสอบถามวา 
       เครื่องตัดหญาท่ีจะซ้ือมาใชนี้ มีไมเพียงพอในการใชปฏิบัติงานหรือวาอยางไรครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  สําหรับเครื่องตัดหญาท่ีจะตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือใหมนี้ จะใชตัดหญาภายในบริเวณ 

สํานักงาน โดยสํานักปลัดเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ  ซ่ึงการดูแลตัดหญาของแตละกอง
นั้น ก็จะมีพ้ืนท่ีบริเวณสวนท่ีรับผิดชอบตามหนาท่ีของแตละกองครับ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง  
       แบบสายสะพาย ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
         กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี 1  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณตั้งไว  10๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ
กอนโอนลด  80,65๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 5,000.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 75,650.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน รายการเกาอ้ีสํานักงาน  งบประมาณ 5,000.- บาท 
 



 ๑๒ 
 
- เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน ขนาด 58 x 67 x 95 เซนติเมตร สามารถปรับระดับ 
  สูงต่ําได  จํานวน ๒ ตัว 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
งบประมาณต้ังไว - บาท   งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  5,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม  
5,0๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณ
ไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ 
 
นายทองอินทร  แกวภา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมอยากจะสอบถามวา 

เหตุใดราคาเกาอ้ีสํานักงานของกองคลัง กับของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมถึงไดมี
การตั้งงบประมาณไมเทากันครับ 

 
นางรุงสิริ  เตชะพี -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันขอเรียนชี้แจงวา สาเหตุ 
(ผูอํานวยการกองคลัง) ท่ีกองคลังและกองสาธารณสุขตั้งงบประมาณในรายการเกาอ้ีสํานักงานไมเทากันนั้น 

เนื่องจากมีคุณลักษณะของขนาดเกาอ้ีท่ีไมเทากัน จึงทําใหมีราคาท่ีแตกตางกันคะ 
 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการเกาอ้ีสํานักงาน  ดวยคะแนน 
       เสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี ๒  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณตั้งไว  10๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ
กอนโอนลด  75,65๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 7,000.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 68,650.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน รายการตูล็อคเกอร 3 ชอง  งบประมาณ 7,000.- บาท 



 ๑๓ 
 
- เพ่ือจัดซ้ือตูล็อคเกอร 3 ชอง ขนาด 91 x 45 x 183 เซนติเมตร  โครงตูผลิตจาก 
  เหล็กแผนพับข้ึนรูปเสริมความแข็งแรง สามารถล็อคเพ่ือความปลอดภัย 
  จํานวน  1 หลัง 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 7,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
7,0๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณ
ไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการตูล็อคเกอร ๓ ชอง 
       ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี ๓  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณตั้งไว  10๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ
กอนโอนลด  68,65๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 3,800.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 64,850.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน รายการโตะคอมพิวเตอร  งบประมาณ 3,800.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือโตะวางคอมพิวเตอร ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร มีแปนสําหรับ 
  วางคียบอรดได จํานวน 1 ตัว 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 3,800.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
3,8๐๐.- บาท 
 
 



 ๑๔ 
 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณ
ไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการโตะคอมพิวเตอร 
       ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี ๔  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณตั้งไว  10๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ
กอนโอนลด  64,85๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 2,100.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 62,750.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน รายการโตะพริ้นเตอร  งบประมาณ 2,100.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือโตะพริ้นเตอร ขนาด 80 x 60 x 75 เซนติเมตร โครงโตะผลิตจากเหล็ก  
  จํานวน 1 ตัว      
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 2,100.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
2,1๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณ
ไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนมัุติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการโตะพริ้นเตอร 
       ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 



 ๑๕ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี ๕  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณตั้งไว  10๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ
กอนโอนลด  62,75๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 3,960.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 58,790.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน รายการพัดลมตั้งโตะ  งบประมาณ 3,960.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือพัดลมตั้งโตะ ขนาด 16 นิว้ ปรับระดับสูงต่ําได จํานวน 4 เครื่อง                                
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 3,960.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
3,96๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณ
ไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการพัดลมตั้งโตะ 
       ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยพัวัฒนา -   รายการท่ี ๖  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณตั้งไว  10๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ
กอนโอนลด  58,79๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 5,200.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 53,590.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน รายการโตะทํางาน  งบประมาณ 5,200.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต ขนาด 123 X 67.5 x 75 เซนติเมตร 
  พรอมกระจก มีลิ้นชัก มีท่ีพักเทา จํานวน 1 ตัว 



 ๑๖ 
 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 5,200.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
5,2๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชสําหรับงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณ
ไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการโตะทํางาน ดวยคะแนนเสียง   
       จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี ๗  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณตั้งไว  10๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ
กอนโอนลด  53,59๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 6,600.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 46,990.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน รายการพัดลม ชนิดติดเพดาน  งบประมาณ 6,600.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือพัดลมชนิดติดเพดาน ขนาดใบพัดไมนอยกวา 50 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง 
  เปนราคาท่ีรวมคาติดตั้งและสายไฟฟาและอุปกรณสวนรวม 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 6,600.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม   
6,6๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชภายในบริเวณฌาปนสถานท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลแมหลาย แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 



 ๑๗ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการพัดลม ชนิดติดเพดาน   
       ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
         กองการศึกษา 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี 1  (กองการศึกษา) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน ประเภท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร รายการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจํา งบประมาณตั้งไว  3๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณกอนโอน
ลด  30,0๐๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 14,850.- บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด 15,150.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนสวนราชการ  โครงการอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา  โรงเรียนบาน
แมหลาย(ประชานุสรณ) เพ่ิมเติม 
- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบาน
แมหลาย(ประชานุสรณ) เพ่ิมเติม 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 14,850.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม 
14,850.- บาท 
 

เหตุผล 
เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมอีกจํานวน 5 คน จึงทําใหงบประมาณท่ีตั้งไวไม
เพียงพอแกการเบิกจาย และเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีนักเรียนทุกคน
ตองไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ มีคุณคาสารอาหารครบท้ัง 5 หมู ตาม
หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว9433 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพ่ิมคาอาหารกลางวันของนักเรียน ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับเพ่ิม
คาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองขออนุมัติโอนเงินเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมตอไป 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 
 



 ๑๘ 
 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  โครงการอาหารกลางวัน 

เด็กประถมศึกษา  โรงเรียนบานแมหลาย(ประชานุสรณ) เพ่ิมเติม ดวยคะแนน
เสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๓  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายของ บริษัทคชาธารกอสราง จํากัด 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาต 
(ประธานสภาเทศบาล)     ดูดทรายของ บริษัท คชาธารกอสราง จํากัด ซ่ึงในการขอความเห็นชอบในเรื่องดังกลาว     

   นั้น มีขอกฎหมายท่ีไดกําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายครับ 
 
นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด 
๓ ขอ ๑๘ (๒) หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายใหคํานึงถึง ในดานการ
ปกครอง เชน ความเดือดรอนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามท่ีบริษัทคชาธารกอสราง  
(นายกเทศมนตรี)   จํากัด ไดยื่นเรื่องราวขอตอใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมาย 

ท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ขอ ๑๘ (๒) 
หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายใหคํานึงถึง ในดานการปกครอง เชน  
ความเดือดรอนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให
ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงพ้ืนท่ีขออนุญาตดังกลาว  
อยูในพ้ืนท่ีบริเวณแมน้ํายม บานบุญเจริญ หมูท่ี ๘  ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร มีเนื้อท่ีประมาณ ๒ ไร และเทศบาลตําบล   แมหลายไดมอบหมายให
เจาหนาท่ีออกไปรวมชันสูตรสอบสวนบริเวณท่ีดินท่ีขออนุญาตดูดทรายพรอมกันกับ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพรแลว เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๗ และไดขอความรวมมือไปยังผูใหญบาน บานบุญเจริญ หมูท่ี ๘ ตําบลแมหลาย  
ดําเนินการจัดทําการประชุมประชาคมราษฎรท่ีต้ังบานเรือนอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีขอ
อนุญาต ใหมารวมประชุมประชาคมพิจารณาแสดงความคิดเห็นพรอมขอมติท่ีประชุมวา
เห็นชอบใหดําเนินการดูดทรายหรือไม 
 
 
 



 ๑๙ 
 
บัดนี้ ผูใหญบาน หมูท่ี ๘ ตําบลแมหลาย ไดสงรายงานการประชุมดังกลาว ในการทํา
ประชาคมหมูบานในพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตดูดทราย เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาพนมขวัญ 
วัดบุญเจริญ  หมูท่ี ๘ ตําบลแมหลาย ปรากฏวามติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทในการ
พิจารณาใหความเห็นชอบใหบริษัทคชาธารกอสราง จํากัด ดําเนินตอสัญญาใบอนุญาต
ดูดทรายได จึงนําเรียนตอท่ีประชุมสภา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระการประชุม) 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดใหความเห็น
ชอบการขออนุญาตดูดทรายของ บริษัท คชาธารกอสราง จํากัด ขอไดโปรดยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุญาตใหบริษัท คชาธารกอสราง จํากัด ดําเนินการดูด 
   ทรายตอไปได ดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  กอนจะเขาสูระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตทานสมาชิกรวมประชุมกันตอในชวง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบาย และขอเชิญทางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมไดพัก 
                                รับประทานอาหารกลางวันรวมกันครับ 
 

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เริ่มประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ไดเวลาประชุม นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา  เลขานุการสภา  ใหสัญญาณเรียกประชุม  
   นับองคประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้ มีทานใดจะเสนอเรื่องใดตอท่ีประชุมบาง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรต ิตามท่ีกองชาง เทศบาล 
(นายกเทศมนตรี) ตําบลแมหลาย ไดขออนุมัติดําเนินโครงการกอสราง จํานวน ๒ โครงการ รายละเอียด

ดังนี้ 
  ๑. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมและขยายผิวถนนลูกรัง 

บริเวณหลังรานขนมครกแมหลาย (ถนน 101 บายพาส) บานแมหลาย หมูท่ี 2 
ตําบลแมหลาย รายละเอียดดังนี้ 

   - งานวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร 
จํานวน 124 ทอน พรอมงานกอสรางบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 14 บอพัก 

 



 ๒๐ 
 
   - ขยายผิวถนนลูกรัง กวาง 3.00 เมตร  ความยาว 135.00 เมตร 
  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกําหนด งบประมาณต้ังไว 

800,000.- บาท 
 

  2. ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางหวยฮองไร เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 
(เดิม) ถึงนานายนุชา กันทาธรรม หมูท่ี 5 ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัด
แพร รายละเอียดดังนี้ 

   - ลงลูกรังบดอัด(แนน) ขนาดกวางเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 เมตร  ยาว 
285.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณไมนอยกวา 171.00 
ลูกบาศกเมตร 

   - ลงหินคลุกบดอัด(แนน) ขนาดกวางเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 เมตร  ยาว 
285.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณไมนอยกวา 114.00 
ลูกบาศกเมตร 

- งานวางทอระบายน้ํา คสล. 0.60 เมตร มอก. ชั้น 3 จํานวน 4.00 จุดๆ ละ 
6.00 ทอน 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกําหนด งบประมาณตั้งไว 
247,000.- บาท 
 
เนื่องจากอยูในชวงฤดูฝนและเกิดอุทกภัยน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตร ประกอบกับชาวนา
ไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการกอสรางได จึงขออนุญาตแจงทางสภาเทศบาล
เพ่ือขอยกเลิกโครงการท้ัง 2 โครงการดังกลาวตอไป 
 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  ขออนุญาตแจงในเรื่องการใหความชวยเหลือสถานการณอุทกภัยในชวงท่ีผานมาของ
(นายกเทศมนตรี)     เทศบาลตําบลแมหลาย  เนื่องจากไดมีหนังสือแจงจากทางจังหวัดแพร  ในการขอ 

สนับสนุนรถบรรทุกน้ําฉีดพนฟนฟูทําความสะอาดบานเรือนประชาชน สถานท่ีกลางท่ี
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และสถานท่ีราชการ ตามท่ีจังหวัด อําเภอแจงประสาน
และสนับสนุนรถบรรทุกขยะในการจัดเก็บขยะใหแก พ่ีนองประชาชนภายหลัง
สถานการณคลี่คลายแลวนั้น ทางจังหวัดแพรไดจัดทําตารางมอบหมายภารกิจ ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย โดย
ในสวนของเทศบาลตําบลแมหลาย ไดใหการสนับสนุนท้ังรถบรรทุกน้ําในการฉีดพนทํา
ความสะอาดและรถบรรทุกขยะเพ่ือจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองแพร รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ในชวงเวลาท่ีผานมาอยางเปนไปดวยดี จึงขอนําเรียนตอท่ี
ประชุมใหทราบครับ 
  

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 
 
 
 



 ๒๑ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  ขออนุญาตแจงประชาสัมพันธจากทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ซ่ึงไดขอความ 
(นายกเทศมนตรี)     อนุเคราะหเทศบาลตําบลแมหลาย เปนสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมออกหนวยประเมิน 

ความพิการและออกบัตรประจําตัวคนพิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในดานสิทธิทางการแพทยและสวัสดิการคนพิการ จังหวัดแพร ปงบประมาณ 
พ.ศ.2567  ในวันจันทรท่ี 2 กันยายน 2567  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
บริเวณอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนพิการมีความ
สะดวกในการติดตอเพ่ือขอประเมินความพิการและออกบัตรประจําตัวคนพิการ สงผล
ตอการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเพ่ือนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังนี้ จะมี
ผูมาใชบริการจํานวน 4 ตําบล ไดแก แมหลาย, หวยมา, น้ําชํา และแมคํามี จึงขอ
อนุญาตนําเรียนและฝากประชาสัมพันธใหทราบตอไป 
 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญเสนอตอท่ีประชุมครับ (ปรากฎวาไมมี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    หากไมมีทานใดเสนออีก ผมขอขอบคุณทางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   

ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทานท่ีเขารวมในการประชุมครั้งนี้ บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว 
ผมขอปดการประชุม ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

           (ลงชื่อ)              ผูบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวฉวีวรรณ  จนัทรกา) 
             หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 
                         เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
           (ลงชื่อ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 

               (นายพีรพงศ  แสงเกง) 
                        ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๗  เรียบรอยแลว 
 
 

              (ลงชื่อ)                            ประธานกรรมการฯ 
                              (นายอัครภพ  ถ่ินถา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
 
 

            (ลงชื่อ)             กรรมการฯ 
                 (นายสมศักดิ์  อภัยกาวี) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 

 
 

(ลงชื่อ)                 กรรมการ/เลขานุการฯ 
                    (นางกัญญา  พูลผล) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
  
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลแมหลาย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๗  เรียบรอยแลว 

 

เม่ือวันท่ี............................................................. 
 
 

(นายพีรพงศ  แสงเกง) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


